

**THÔNG TIN NỘI BỘ**  
(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2024)

**I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC**

**1. Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công**

Quy định 189-QĐ/TW, ngày 08/10/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công có một số điểm nhận diện hành vi tham nhũng, tiêu cực như sau:

*Hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính công gồm:* Lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, ban hành các văn bản trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính công. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nhiệm vụ, công vụ trong quản lý, sử dụng tài chính công. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính công.

*Hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công gồm:* Lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, ban hành các văn bản trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công. Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không có nhu cầu sử dụng.

**2. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025**

Để chủ động, tích cực chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết bảo đảm nâng cao chất lượng dạy và học và tổ chức tốt Kỳ thi, tuyển sinh năm 2025, ngày 07/10/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/CT-TTg về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025 yêu cầu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, toàn diện tổ chức Kỳ thi theo hướng giảm áp lực, giảm chi phí, ít tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; làm căn cứ đánh giá quá trình dạy và học ở các nhà trường, các địa phương; cung cấp dữ liệu tin cậy, trung thực để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong công tác tuyển sinh; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức tốt Kỳ thi và tuyển sinh bảo đảm đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra, phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, miền và cả nước.

**3. Công tác truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia**

Ngày 11/10/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1169/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030 đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia; thường xuyên tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia dưới nhiều hình thức; Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia từ trung ương đến địa

phương; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi làm lan truyền các thông tin sai sự thật, không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

## II. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

### 1. Một số kết quả chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 và thăm chính thức Cộng hòa Chi-lê, Cộng hòa Peru của Chủ tịch nước Lương Cường

*Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Chile và Tổng thống Cộng hòa Peru, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima và thăm chính thức Cộng hòa Chi-lê, Cộng hòa Peru từ ngày 09 - 16/11/2024.*

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị mới, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt cả về song phương và đa phương. Về song phương, chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, khai thác hiệu quả những dư địa hợp tác và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Chile, Peru, cũng như toàn khu vực Mỹ Latinh. Đồng thời, tạo những xung lực mới, đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile và quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Peru bước vào giai đoạn phát triển mới, năng động, thực chất, hiệu quả, đồng thời, khẳng định tâm thế mới, vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam ở châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Về đa phương, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 tiếp tục khẳng định đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt là thúc đẩy tiến trình liên kết kinh tế quốc tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng của khu vực, tiếp tục củng cố vai trò của APEC là diễn đàn kinh tế hàng đầu, nơi hội tụ 3/5 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

### 2. Kết quả chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 8, Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 10, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

*Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 8 (GMS 8) từ ngày 06 - 08/11/2024. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 10 (ACMECS 10), Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 11 (CLMV 11) từ ngày 06 - 08/11/2024. Đây là các hội nghị định kỳ của các cơ chế GMS, ACMECS và CLMV.*

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh GMS 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ nhận định của mình về các bài học quý giá từ thành công của GMS; đồng thời đề xuất các hành lang kinh tế thế hệ mới với ba nội hàm chính: (1) hành lang của công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến kết nối đa chủ thể, đa lĩnh vực, đa giai đoạn; (2) hành lang của tăng trưởng kinh tế, vừa làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, vừa thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; (3) hành lang xanh, bền vững và bao trùm, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, là động lực, là nguồn lực và là mục tiêu của sự phát triển; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên và các đối tác phát triển để cùng xây dựng một tiểu vùng Mekong mở rộng đổi mới, sáng tạo, năng động và phát triển bền vững, thịnh vượng.

Tại Hội nghị ACMECS 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hợp tác ACMECS giai đoạn tới cần hội tụ tinh thần “05 chung”, đó là: khát vọng chung, tầm nhìn chung, quyết tâm chung, tiếng nói chung và hành động chung; đồng thời Thủ tướng đề xuất 6 nội dung để hợp tác ACMECS bứt phá trong giai đoạn tới.

Dự Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá cho hợp tác CLMV để bắt kịp, tiến cùng và vươn lên; đồng thời đề xuất phương châm “03 cùng” trong định hướng hợp tác CLMV trong thời gian tới, gồm: Cùng quyết tâm để hợp tác CLMV ngày càng hiệu quả, thực chất; Cùng xây dựng trọng tâm hợp tác phù hợp với xu thế mới và bổ trợ hiệu quả cho các cơ chế tiểu vùng Mekong khác; Cùng huy động nguồn lực với nội lực là cơ bản, lâu dài, quyết định và ngoại lực là quan trọng, đột phá cho phát triển.

### 3. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và dư luận của cộng đồng quốc tế

Ngày 07/11/2024, Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho biết, tất cả 50 bang của Mỹ đã hoàn thành công tác kiểm phiếu và công bố kết quả chung cuộc với chiến thắng thuộc về ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump.

Nhiều nước đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ. Sau khi ông Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kinh tế thế giới lập tức đã có những chuyển biến. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào triển vọng giảm thuế doanh nghiệp. Tỷ giá đồng USD đang có chiều hướng tăng và điều này dẫn tới giá dầu thế giới cũng như giá vàng thế giới có chiều hướng giảm do chịu sức ép từ việc tăng giá từ đồng USD. Tại thị trường châu Á và châu Âu, các nhà hoạch định chính sách và giới doanh nghiệp đang lo ngại với chính sách thuế quan trong các tuyên bố cam kết của ông Trump khi vận động tranh cử.

### **5. Một số diễn biến tình hình thế giới thời gian gần đây**

- **Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở Văn phòng đại diện tại Ukraine.** Ông Patrick Turner, người đứng đầu Văn phòng đại diện của NATO ở thủ đô Kiev (Ukraine), ngày 05/11, đã đến Kiev để bắt đầu công việc và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Theo Thông cáo của NATO, ông Turner sẽ là điều phối viên hợp tác giữa NATO với chính quyền Ukraine. Ông sẽ điều phối các nỗ lực của NATO và cung cấp cho liên minh những đánh giá và khuyến nghị về tình hình ở Ukraine.

- **Đức đang lâm vào tình trạng hỗn loạn chính trị** do liên minh 3 đảng của chính quyền Thủ tướng Scholz bị tan rã, xuất phát từ việc ông cách chức Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, lãnh đạo của đảng FDP. Đảng FDP tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền và rút 3 bộ trưởng khỏi Nội các. Chính phủ liên minh ba bên đầu tiên trong lịch sử nước Đức đã sụp đổ sau một loạt bất đồng, đặc biệt là liên quan đến cách thức thúc đẩy nền kinh tế đang chững lại. Theo một kết quả thăm dò công bố ngày 08/11, khoảng 65% cử tri Đức mong muốn tiến hành bầu cử càng sớm càng tốt. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức đang gây thêm khó khăn cho ngành công nghiệp nước này. Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, làm dấy lên lo ngại về hàng rào thuế quan đối với các nhà sản xuất châu Âu, và các căng thẳng thương mại với Trung Quốc leo thang.

- **Tổng thống Putin cảnh báo thách thức toàn cầu trong 20 năm tới;** cảnh báo việc phương Tây kêu gọi giáng một đòn chiến lược vào Nga và vi phạm các thỏa thuận của mình bằng cách mở rộng sang phía Đông châu Âu có thể dẫn tới một thảm kịch toàn cầu. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng đề cập đến sự ra đời của một trật tự thế giới mới sau khi quá trình cạnh tranh diễn ra mà không thể hoà giải. Tổng thống Nga cho rằng, một trật tự thế giới đa cực mới nổi phải là trật tự không có bá quyền, không có quốc gia hay dân tộc nào thua thiệt. Với lí do trên, ông ca ngợi BRICS là một ví dụ điển hình cho sự hợp tác thực sự mang tính xây dựng trong môi trường quốc tế mới. Tổng thống Putin chỉ ra, ngay cả trong số các thành viên NATO cũng có những nước quan tâm đến việc hợp tác chặt chẽ với BRICS.

## **III. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA THỊ XÃ NĂM 2024**

**\* Ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (chốt số liệu đến 31/10/2024 và ước đến 31/12/2024):**

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 348 tỷ đồng/191 tỷ đồng, đạt 182,20% dự toán.
- Chi đầu tư phát triển là 197,808 tỷ đồng, đạt 247,26% dự toán tỉnh giao (80 tỷ) và đạt 95,01% dự toán HĐND thị xã giao (208 tỷ đồng).
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 1.923 tỷ đồng/1.800 tỷ đồng, đạt 106,83% kế hoạch.
- Kim ngạch xuất khẩu: 197,542 triệu USD/185 triệu USD, đạt 106,78% kế hoạch.
- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 100%/100%, đạt 100% kế hoạch; Trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 96,08%/95%, đạt 101,13% kế hoạch;
- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý: 98%/96%, đạt 102,08% kế hoạch.
- Tỷ lệ độ che phủ (tính cả cây công nghiệp và lâu năm): 64%/64%, đạt 100% kế hoạch.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,7%/0,7%, đạt 100% kế hoạch.

- Giải quyết việc làm 3.164 người/2.600 người, đạt 121,69% kế hoạch. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đạt 78%/78%, đạt 100% kế hoạch.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,59%/0,41%, đạt 143,9% kế hoạch.

**\* Đánh giá chung**

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã trong năm 2024 nhìn chung chuyển biến tích cực, đạt được kết quả trên một số mặt, cụ thể:

- Thu ngân sách đạt kết quả cao (đạt 182% tiêu tỉnh giao), hoàn thành giải ngân đầu tư công như cam kết với tỉnh (trên 95%). Công tác quản lý tài chính được thực hiện, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Thường xuyên đôn đốc, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các dự án. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch được quan tâm. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng so với cùng kỳ. Hoạt động khai thác hải sản được duy trì, sản lượng khai thác đạt khá. Công tác chống khai thác IUU được tập trung và có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

- Đã chủ động trong công tác sản xuất nông nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

- Công tác quản lý nhà nước về du lịch được quan tâm chỉ đạo, lượng khách du lịch đến thị xã tăng so với cùng kỳ. Tập trung triển khai thực hiện việc xây dựng phường đô thị văn minh.

- Công tác kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã đã được tăng cường. Đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Kế hoạch chuyên đề của Thị ủy.

- Chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học tiếp tục được duy trì. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an toàn thực phẩm được quan tâm, thực hiện tốt. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nhất là trong dịp Lễ, Tết. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được tập trung chỉ đạo.

- Công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Đề án 06 được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, chặt chẽ, đúng pháp luật. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã cơ bản được bảo đảm. Tổ chức và duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các đợt cao điểm. Công tác giao quân năm 2024 bảo đảm đạt chỉ tiêu đề ra.

***Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đáng lưu ý là:***

- Cửa biển bị bồi lấp. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã còn chậm; đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp tuy có chuyển biến nhưng chưa đảm bảo yêu cầu.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng,... tuy có chuyển biến nhưng có mặt vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm hình sự; tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc có lúc, có nơi còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp.

**IV. VĂN BẢN MỚI**

**Nghị định 123/2024/NĐ-CP, ngày 04/10/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai**

Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với từng trường hợp sử dụng đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp bị phạt tiền từ 2 - 30 triệu đồng; hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính của xã bị phạt từ 3 - 150 triệu đồng; hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã bị phạt từ 20 - 200 triệu đồng tùy theo diện tích đất vi phạm.

**BAN TUYẾN GIÁO THỊ ỦY**